

The Kick-Off Workshop on Advancing Migrant Health in Viet Nam

Ha Noi 7 July 2020

Speaker

TS. Phạm Vũ Hoàng



Phó Tổng cục trưởng
Tổng Cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y tế

Bác sỹ Phạm Vũ Hoàng hiện là Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y tế, Việt Nam. Ông là một người có kiến thức sâu rộng và giàu kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về dân số, khoa học dân số, đặc biệt là trong lĩnh vực Nghiên cứu, Xử lý Số liệu, Thống kê, và Hệ thống thông tin. Trong lĩnh vực nghiên cứu, ông quan tâm đến kế hoạch hóa gia đình, sinh sản, di cư, già hóa dân số, dân số và phát triển, và thu thập dữ liệu nhân khẩu học. Bs Hoàng là tác giả 04 cuốn sách về lão hóa, dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Ông Brett Dickson



Head of Program and Project Development and Implementation
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM)

Ông Brett Dickson đã có hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực di cư với tổ chức Di cư quốc tế (IOM). Ông đang quản lý nhiều chương trình liên quan đến di cư cho tổ chức IOM, bao gồm bảo vệ và hỗ trợ người di cư, nâng cao sức khỏe người di cư, di cư lao động và quản lý biên giới. Ông đã đạt được một số thành tựu quan trọng sự nghiệp như sàng lọc sức khỏe và cơ chế chuyển tuyến cho người di cư lao động trở về nước, hỗ trợ toàn diện trực tiếp bao gồm hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân buôn người, báo cáo đánh giá và nghiên cứu đi sâu vào các động cơ của việc di cư trái phép và hậu quả sức khỏe đối với buôn bán người. Ông đã tốt nghiệp đại học Victoria bằng cử nhân Phát triển Quốc tế và tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Xã hội học và Phát triển quốc tế.

The Kick-Off Workshop on Advancing Migrant Health in Viet Nam

Ha Noi 7 July 2020



TS. Kidong Park

Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam

Tiến sĩ Kidong Park nhậm chức Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 9 năm 2017. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế toàn cầu, chính sách y tế và quản lý, lập kế hoạch chiến lược và đánh giá. Tiến sĩ Park có kinh nghiệm quốc tế nhờ công tác nhiều năm trong lĩnh vực y tế công cộng, bao gồm cả việc nắm giữ những vai trò đại diện cao cấp cũng như tham gia các công việc kỹ thuật về lĩnh vực phòng chống các bệnh lây truyền và củng cố hệ thống y tế. Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Đại diện tại WHO Việt Nam, ông cũng đã giữ cương vị Trưởng bộ phận hỗ trợ văn phòng nước thành viên của WHO tại văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương.

Tiến sĩ Park có bằng bác sĩ và thạc sĩ, tiến sĩ về chính sách y tế và Y học của Đại học Y thuộc Đại học quốc gia Seoul.



Ths.BS. Trương Lê Vân Ngọc

Chuyên viên, Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế

Bác sĩ Ngọc được đào tạo bác sĩ đa khoa với chuyên ngành về Vệ sinh dịch tễ, và hiện tại bà đang công tác tại Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế. Bác sĩ Ngọc phụ trách nhiều mảng công việc, bao gồm bệnh không lây nhiễm, kháng kháng sinh, hệ thống bệnh viện và sức khỏe người di cư.

Bác sĩ Ngọc là đầu mối của Bộ Y tế trong lĩnh vực sức khỏe người di cư và bà đã rất tích cực tham gia và nhiều hoạt động chuyên môn liên quan đến vấn đề này. Bác sĩ Ngọc cũng là thành viên chính thức của Lực lượng đặc nhiệm ASEAN về sức khỏe tâm thần, các bệnh không lây nhiễm và sức khỏe người di cư. Ngoài ra, bà còn là điều phối viên của nghiên cứu “Thực trạng sức khỏe người di cư tại Việt Nam” được tiến hành vào năm 2018 – 2019.

The Kick-Off Workshop on Advancing Migrant Health in Viet Nam

Ha Noi 7 July 2020



TS. Annie Chu

Cán bộ kỹ thuật, Văn phòng WHO tại Việt Nam

TS. Annie Chu là chuyên gia về kinh tế y tế và chuyên môn của bà tập trung vào tăng cường hệ thống y tế, bao gồm tài chính y tế, giám sát bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và phát triển nguồn nhân lực cho y tế. Hiện tại, TS. Annie Chu là Cán bộ kỹ thuật của Văn phòng Tổ chức y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam.

Trước khi đến Việt Nam, TS. Annie Chu đã công tác tại Văn phòng khu vực của WHO ở Tây Thái Bình Dương, Đại học Harvard và các ngân hàng phát triển đa phương khác. Bà là một học giả Fulbright tại Trường Y tế Công cộng Fudan ở Thượng Hải, Trung Quốc.

TS. Annie Chu có bằng Thạc sĩ và bằng Tiến sĩ về Kinh tế Y tế của Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Harvard.



TS. Aiko Kaji

Cán bộ Thực hiện và Phát triển Dự án Sức khỏe Di cư
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM)

TS Aiko Kaji là Cán bộ Thực hiện và Phát triển Dự án Sức khỏe Di cư, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Việt Nam. Bà hiện đang dẫn đầu các dự án tăng cường sức khỏe cho người di cư ở IOM Việt Nam với tư cách là một chuyên gia y tế công cộng. Trước khi gia nhập IOM Việt Nam, TS Aiko có nhiều kinh nghiệm làm việc với người tị nạn và người di cư Karen dọc biên giới Thái Lan - Myanmar cũng như người nhập cư Việt Nam đã được tái định cư tại New Orleans, Hoa Kỳ. Bà Kaji tốt nghiệp Ths Y tế công cộng và PhD ngành Sức khỏe cộng đồng toàn cầu và Khoa học hành vi trường đại học Tulane, Hoa Kỳ

The Kick-Off Workshop on Advancing Migrant Health in Viet Nam

Ha Noi 7 July 2020



TS. Kolitha Wickramage

Trưởng phòng Nghiên cứu sức khỏe di cư và Dịch tễ học Toàn cầu
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM)

TS. Kolitha Wickramage là Điều phối viên Nghiên cứu Y tế và Dịch tễ học Toàn cầu thuộc Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật về nghiên cứu và đưa ra các bằng chứng trên cả ba lĩnh vực về sức khỏe: khám sức khỏe cho người di cư và người tị nạn; hợp tác kỹ thuật về sức khỏe di cư với các quốc gia thành viên; và hành động y tế trong bối cảnh cứu trợ nhân đạo, hậu khủng hoảng và các tình huống khẩn cấp sức khỏe toàn cầu.

TS Kol làm việc trong tổ chức WHO từ năm 2004-2009 cho dự án hành động y tế trong khủng hoảng, từ xung đột dân sự kéo dài đến thảm họa thiên tai. Ông gia nhập IOM năm 2009 và làm việc trong một loạt các dự án sức khỏe di cư chủ yếu ở LMICs – các nước thu nhập trung bình thấp, từ phản ứng bùng phát dịch Ebola ở Tây Phi, thực hiện nghiên cứu đa quốc gia về tác động sức khỏe của lao động nhập cư có tay nghề thấp và gia đình của họ ở châu Á, để hỗ trợ các quốc gia thành viên xây dựng chính sách y tế về bệnh sốt rét và di cư, tiêm chủng cho người tị nạn, các can thiệp và nghiên cứu mối quan hệ giữa di cư và sức khỏe. Ông đã nhận bằng danh dự của Tổng thống Sri Lanka cho công tác nghiên cứu nhằm thúc đẩy chính sách sức khỏe di cư thông qua trình liên bộ và dựa trên bằng chứng. Hiện tại, TS Wickramage thuộc Ban cố vấn kỹ thuật của Tổng giám đốc WHO về các kế hoạch hành động toàn cầu đối với sức khỏe người di cư và tị nạn và phục vụ nhiều Ủy ban chuyên gia toàn cầu và khu vực. TS Kol còn là tác giả của hơn 64 công bố phản biện trong lĩnh vực di cư và sức khỏe và là đồng biên tập các bài báo công bố về sức khỏe di cư và tị nạn cho các tạp chí Y học PLOS (2020), BMJ (2019), và Lancet (2018-hiện tại). Ông đam mê trong việc hỗ trợ cho học bổng nghiên cứu, đặc biệt là các nước đang phát triển, năm 2016, ông đồng sáng lập mạng lưới các học giả về sức khỏe di cư toàn cầu.

The Kick-Off Workshop on Advancing Migrant Health in Viet Nam

Ha Noi 7 July 2020



Giáo sư Nguyễn Đình Cử

Chủ tịch Hội đồng khoa học
Viện nghiên cứu Dân số, Gia đình và Trẻ em
Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư Nguyễn Đình Cử là một chuyên gia cao cấp giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dân số, kinh tế và sức khỏe. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế dân số và Dân số học năm 1987 tại Trường Đại học Tổng hợp Matxcova, Liên Bang Nga. Năm 2009 ông được phong Giáo sư Kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ năm 2003 đến năm 2012 ông là Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội thuộc Đại học Kinh tế quốc dân. Ông là tác giả của 36 cuốn sách, 23 đề tài khoa học và 49 bài báo khoa học đăng ở trên các tạp chí trong và ngoài nước. Các công trình nghiên cứu của ông tập trung vào lĩnh vực Dân số và phát triển. Đặc biệt, Giáo sư Cử là đồng tác giả Chuyên khảo “Điều tra Di cư Việt Nam năm 2004: Di dân và sức khỏe” do Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam xuất bản năm 2006.